

รู้จักกับงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย

“สาธารณภัย” หมายความว่า อัคคีภัย วัตภัย อุทกภัย ภัยแล้ง โรคระบาดในมนุษย์ โรคระบาดสัตว์ โรคระบาดสัตว์น้ำ การระบาดของศัตรูพืช ตลอดจนภัยอื่นๆ อันมีผลกระทบต่อสาธารณสุข ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ มีผู้ทำให้เกิดขึ้น อุบัติเหตุ หรือเหตุอื่นใด ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ชีวิต ร่างกายของประชาชน หรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐ และให้หมายความรวมถึงภัยทางอากาศ และการก่อวินาศกรรมด้วย

ทั้งนี้ยังรวมถึงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนอีกงานหนึ่งด้วย



พันธกิจ

(1) วางแผน ฝึกระวัง ป้องกันและเตือนภัย จัดทำแผนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วางระบบมาตรการและกำกับดูแลความปลอดภัยด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนาระบบการฝึกระวังและการแจ้งเตือนภัย ก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เตรียมเครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ กู้ชีพ/กู้ภัย เตรียมบุคลากร และอาสาสมัคร จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกซ้อม และฝึกปฏิบัติในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(2) ปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประเมินสถานการณ์ ประเมินความต้องการ รายงานสถานการณ์ อำนวยการปฏิบัติการฉุกเฉินกรณีอพยพและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย และประสานการปฏิบัติการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

(3) ช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ประสบภัย และบรรเทาเหตุเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัย พัฒนาระบบการให้ความช่วยเหลือ และ สงเคราะห์ ผู้ ประ สบ ภัย

(4) พื้นฟูพื้นที่ประสบภัย จัดทำโครงการฟื้นฟูสภาพพื้นที่และโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสาธารณภัย และฟื้นฟูสภาพจิตใจรวมทั้งอาชีพของผู้ประสบภัย



งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ



หมายเลข 1669 คืออะไร

คือระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินซึ่งเป็น
หนึ่งหน่วยงานที่เป็นหลักประกันด้านความ
ปลอดภัยในชีวิตให้กับประชาชน โดยเมื่อเกิด
เหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน หรือ พบอุบัติเหตุ
สามารถโทรศัพท์ขอความช่วยเหลือได้ที่เบอร์
1669 ตลอด 24 ชั่วโมง

สิ่งที่ต้องปฏิบัติในขณะที่ โทรฯ แจ้งเหตุ

คือ จะต้องมีสติ แจ้งสถานที่เกิดเหตุให้ถูกต้อง
อธิบายอาการคนเจ็บอย่างละเอียด รวมทั้งแจ้ง
หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วในการประสานงานให้ความ
ช่วยเหลือคนเจ็บ และที่สำคัญ ปฏิบัติตาม
คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ในการช่วยเหลือ
คนเจ็บอย่างเคร่งครัด



การดำเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ปัจจุบัน อบต.ท่าค้อ ได้ดำเนินการจัดตั้ง
หน่วยกู้ชีพ อบต.ท่าค้อ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน
จำนวน 14 หมู่บ้าน ในพื้นที่ อบต.ท่าค้อ และพื้นที่
ใกล้เคียง โดยได้ให้บริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน
การช่วยเหลือส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยด้วยโรคปัจจุบัน
และอุบัติเหตุจราจร

หากท่านรู้สึกตัวว่า เป็นไข้ตัวร้อน หนาว
สั่น ชักเกร็ง ชักกระตุก ปวดศีรษะ ปวดท้อง
รุนแรง อุจจาระร่วงรุนแรง เจ็บหน้าอก หายใจ
หอบเหนื่อย หายใจไม่สะดวก หายใจลำบาก หมด
สติ ซึ่อก ซึ่มสลิ้มสลิ้อ เกิดอุบัติเหตุจราจร ถูกทำ
ร้ายร่างกาย ของมีคมบาด ตกจากที่สูง หกล้ม ถูก
สัตว์มีพิษกัด ถูกแมลงต่อย ไฟฟ้าช็อต น้ำร้อน
ลวก มีสิ่งแปลกปลอมอุดกั้นทางเดินหายใจ
สามารถเรียกใช้บริการได้ที่หมายเลข 1669 หรือ
สายตรงหน่วยกู้ชีพ อบต.ท่าค้อ ได้ที่หมายเลข
0-4253-2491 บริการฟรีตลอด 24 ชั่วโมง

งานด้านการบรรเทาสาธารณภัย

ในห้วงปีที่ผ่านมา อบต.ท่าค้อ ได้
ดำเนินการด้านการบรรเทาสาธารณภัยให้กับ
ประชาชนที่ประสบภัยพิบัติจากธรรมชาติ
ดังนี้

- กรณีวาตภัย หมู่ที่ 5 บ.หนองเขา
ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ได้
มอบวัสดุก่อสร้างเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย เป็น
เงิน ๑๕,๒๕๕ บาท

- กรณีวาตภัย หมู่ที่ 6 บ.โคกไก่เขา
ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ได้
มอบวัสดุก่อสร้างเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย เป็น
เงิน ๓,๗๐๐ บาท

- กรณีวาตภัย หมู่ที่ 10 บ.ดงท
ต.ท่าค้อ อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม ได้มอบ
วัสดุก่อสร้างเพื่อเยียวยาผู้ประสบภัย เป็นเงิน
1,100 บาท